

KIẾN XƯƠNG

# Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân



Nông dân huyện Kiến Xương tập trung chăm sóc lúa xuân.

Để bảo đảm vụ lúa xuân giành thắng lợi toàn diện, huyện Kiến Xương đã và đang chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Thời tiết thời gian qua cơ bản thuận lợi cho việc gieo cấy và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Hiện tại, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời tiết ẩm, độ ẩm cao thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh như bệnh đạo ôn hại lá, sương rầy do tuyến trùng có nguy cơ phát sinh gây hại. Mặt khác, công tác chăm bón, tưới đẫm ở một số địa phương còn chậm.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu tháng 3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã yêu cầu các HTX hướng dẫn nông dân tiến hành tưới đẫm để bảo đảm mật độ theo đúng yêu cầu từng giống. Ngoài ra cần bón phân khi lúa bén rễ hồi xanh và ra lá mới, lượng phân đủ tùy theo yêu cầu từng giống lúa và chân đất. Những chân ruộng bị chua, ngộ độc hữu cơ, lúa sinh trưởng chậm cũng cần tăng cường thay nước và có thể sử dụng một số chế phẩm để phun. Đặc biệt, huyện đã tuyên truyền để nông dân có cách nhận biết về lúa cỏ bãi đây là sinh vật gây hại mới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và chưa có thuốc phòng, trừ đặc hiệu. Lúa cỏ có đặc điểm hình dáng khó phân

biệt với lúa thường nhưng khi đẻ nhánh có bản lá hẹp, màu hơi vàng, thân cao hơn lúa thường, rất yếu, dễ đổ từng chòm. Lúa trở sớm, hạt có đuôi rất dài, cũng có loại hạt tròn, dị dạng, nhiều màu sắc nhưng đều có chung đặc tính là hạt gạo bị điểm màu, dễ rụng khi gặp gió mạnh trước khi thu hoạch. Để diệt trừ lúa cỏ, bà con nông dân cần nhổ bỏ bằng tay, nhất là trong giai đoạn sau cấy từ 7 - 20 ngày để dễ phân biệt với lúa trồng và khi lúa có làm đòng - trở bông và cả khi lúa sắp thu hoạch đem tiêu hủy để tiêu diệt nguồn lây lan. Trạm cũng đề nghị các HTX hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng, chống bệnh đạo ôn. Nếu xuất hiện từ 3 - 5% số lá có vết bệnh phải tiến hành phun phòng, trừ. Ngoài ra, tiếp tục diệt chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp, trong đó ưu tiên biện pháp thủ công.

Ông Nguyễn Thế An, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cho biết: Đến nay địa phương đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa xuân như tập trung làm cỏ, giữ mực nước nông trên mặt ruộng và tiến hành bón thúc. Bên cạnh đó, HTX cũng tập trung đánh chuột và theo dõi tình hình sâu bệnh. Tính từ đầu vụ đến nay xã đã tiến hành 5 đợt đánh chuột. Nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc nên toàn bộ 297ha lúa xuân của xã đang bước vào thời kỳ cuối đẻ nhánh, phát triển tốt và không có sâu bệnh.

Bên cạnh đó, huyện yêu cầu xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi chủ động phối hợp với các địa phương trong việc lấy và giữ nước bảo đảm tưới dưỡng cho lúa xuân phát triển. Hiện toàn bộ diện tích đều được giữ mực nước nông trên mặt ruộng. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Vụ xuân năm nay rất thuận lợi về công tác tưới nước, các hồ thủy điện xả nước thời gian hợp lý nên lượng nước lấy tự chảy tốt hơn so với mọi năm. Trong các đợt triều cường vừa qua, cần có điều kiện thực tế của từng địa phương, Xí nghiệp đã điều tiết mực nước hợp lý bảo đảm đủ nguồn nước tưới cho các trạm bơm vận hành. Xí nghiệp cũng phân công lực lượng lao động trực vận hành để lấy nước, đồng thời tập huấn cho công nhân vận hành, xử lý mặt bảo đảm lấy nước với chất lượng tốt nhất. Hiện tại mực nước trong đồng đang trong giai đoạn ổn định, cung cấp đủ nguồn tưới dưỡng cho lúa xuân, bảo đảm cho lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự chủ động của các ngành chức năng và bà con nông dân trong việc chăm sóc lúa và chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, tin rằng nông dân huyện Kiến Xương sẽ giành thắng lợi trong vụ lúa xuân và về năng suất và sản lượng.

THU THỦY

Từ tuổi 18, anh Nguyễn Viết Bình, thôn Vinh Quan, xã Trọng Quan đã trăn trở, nghiên cứu cách để làm giàu chính đáng mà không phải ly hương. Nhận thấy nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân ngày càng tăng, anh đã chọn hướng khởi nghiệp bằng việc trồng đào, quất phục vụ thị trường tết. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay anh đã mở rộng diện tích vườn lên 1 mẫu, trồng hàng nghìn gốc quất, đào. Trước đây, cứ ra ngoài tết Nguyễn đán là anh phải tốn nhiều công sức đi thu mua lại cây đào, quất về trồng, cắt lá, tỉa cành nhưng giờ anh đã nghiên cứu và trồng thành công giống đào bằng hạt, giúp giảm chi phí, tự chủ về giống. Anh Bình chia sẻ: Tôi thu nhập từ trồng đào, quất khoảng 200 - 300 triệu đồng/năm. So với cây lúa hay đi làm công nhân thì gấp nhiều lần. Tôi cũng sẵn sàng giúp các đoàn viên trong xã phát triển kinh tế từ mô hình của mình.

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM", Đoàn Thanh niên xã Trọng Quan đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nghề, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế và học tập. Đã có nhiều mô hình của thanh niên đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi lợn, nuôi thỏ, nuôi ốc nhồi, nuôi ngan, gà, vịt, trồng hoa, cây cảnh... Mỗi mô hình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Không chỉ xung kích trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, đoàn viên, thanh niên trong xã còn tích cực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: tham gia hiến máu cứu người, làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, tham gia các hoạt động trồng cây, vệ sinh nơi công cộng để bảo vệ môi trường...; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã hàng tháng tặng gạo cho 15 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi gia đình 15kg). Với những hoạt động thiết thực của thế hệ trẻ, diện mạo NTM nâng cao của xã Trọng Quan dần hiện hữu.

Đoàn Thanh niên xã Đông Phương tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng cao với phương châm hành động

TUỔI TRẺ ĐÔNG HƯNG

# Xung kích xây dựng quê hương

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", thời gian qua, Huyện đoàn Đông Hưng đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần đưa huyện về đích nông thôn mới (NTM) và tiếp tục tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.



Đoàn viên, thanh niên huyện Đông Hưng tạo mặt bằng làm đường giao thông tại xã Lô Giang.

"Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM", góp phần đưa xã Đông Phương trở thành xã đầu tiên của huyện Đông Hưng về đích NTM nâng cao. Anh Hoàng Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Để góp phần xây dựng xã NTM nâng cao, Đoàn Thanh niên xã đã đứng ra đảm nhận các công trình, phần việc như: đoạn đường tự quản, dòng sông tự quản, chăm sóc, bảo vệ đài tưởng niệm, sân vận động, trồng và chăm sóc hoa trên các trục đường chính của xã. Hàng tháng 1 - 2 lần huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên vệ sinh trên các tuyến đường, vứt rác, bèo bống làm sạch các dòng sông, tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Huyện Đông Hưng hiện có khoảng 57.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30. Phần lớn thanh niên đều năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế và các hoạt động tình nguyện. Anh Vũ Hữu Quang, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Toàn huyện hiện có trên 100 mô hình phát



Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng (Đông Hưng) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

triển kinh tế do thanh niên làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ; 42 tuyến đường do thanh niên tự quản; 100% cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận khôi phục dòng chảy, bảo vệ dòng sông quê hương; đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông. Năm 2020, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức 180 cuộc ra

quản vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, bảo vệ dòng sông quê hương; trồng trên 6.000 cây xanh; khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại thôn Bá Thôn 1, xã Hồng Việt; trao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và tặng hàng chục suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng gạo hàng tháng với 10kg/tháng cho hàng chục gia đình có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM" của huyện Đông Hưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình, mô hình cụ thể mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

THU HIỀN

# Chung tay giúp nông dân tiêu thụ nông sản



Hội Nông dân hai tỉnh Thái Bình, Hà Giang phối hợp tổ chức điểm bán hàng "giải cứu" cam sành cho nông dân tỉnh Hà Giang.

Những ngày qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động giúp nông dân "giải cứu" rau, quả bị tổn động.

Chỉ trong ít ngày, hơn 2ha bắp cải của gia đình ông Nguyễn Văn Luyến, thôn Thái Sa, xã Vũ Văn (Vũ Thư) đã được nhiều đoàn thể như hội nông dân, hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên của tỉnh, huyện đứng ra thu mua. Ông Luyến

chia sẻ: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động thu mua nông sản bị ngưng trệ, giá rau sụt giảm mạnh, trong khi đó nhiều hộ dân lại có rau đến kỳ thu hoạch nhưng không biết bán cho ai và cũng không có tiểu thương đến mua.

Nhờ có sự chung tay vào cuộc của các đoàn thể, gia đình tôi đã thu hoạch được gần hết diện tích bắp cải, giải phóng được đồng ruộng để chuẩn bị tái sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Văn cho biết: Không chỉ có gia đình ông Luyến, nhiều hộ dân trong xã cũng đã được các đoàn thể đến thu mua bắp cải. Để tiện cho việc quản lý, chúng tôi đã đăng ký tiêu thụ rau cho nông dân với 3 đơn vị chính là hội nông dân, đoàn thanh niên và hội chữ thập đỏ. Các đoàn thể sẽ đứng ra tiếp nhận và phân phát bắp cải tới các đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký. Hiện nay, chúng tôi đã "giải cứu" được hơn 80 tấn bắp cải trên tổng số hơn 200 tấn cần "giải cứu".

Những chuyến xe tải chở bắp cải cứ nối nhau đi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phát đến người dân phân nào đã giúp nông dân xã Vũ Văn tháo gỡ khó

khăn. Tại thành phố Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố tiếp nhận hơn 8,6 tấn bắp cải. Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chia sẻ: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy nông sản của người dân không bán được nên chị em rất háng hái đăng ký mua; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên tiêu thụ trên 2,3 tấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đề Thám tiêu thụ hơn 1,3 tấn. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động chung tay giúp đỡ cộng đồng tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ông Dương Tiến Dũng, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang cho biết: Trong lúc cam sành ở Hà Giang gặp khó khăn về đầu ra thì Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã sẵn sàng tiếp nhận và giúp đỡ nông dân tỉnh Hà Giang tiêu thụ. Sau 7 ngày, chúng tôi đã tiêu thụ được hơn 42,8 tấn cam sành, là tỉnh tiêu thụ được nhiều nhất trong 4 tỉnh mà Hội Nông dân tỉnh Hà Giang phối hợp

để tiêu thụ cam sành giúp hội viên. Chúng tôi cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nông dân tỉnh Hà Giang tiêu thụ cam sành và mong rằng trong thời gian tới hội nông dân hai tỉnh sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm thắt chặt tình đoàn kết.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn

biến khó lường, Hội Nông dân tỉnh sẽ chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở, có giải pháp kịp thời giúp hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho nông sản. Hội Nông dân tỉnh sẽ tuyên truyền tới các bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn trong quá trình "giải cứu" nông sản, đưa nông sản sạch, an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng.

TIẾN ĐẠT



Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền xã Vũ Văn (Vũ Thư) "giải cứu" rau bắp cải cho hội viên.